

XÂY DỰNG CHI BỘ VÀ ĐẢNG BỘ CƠ SỞ “BỐN TỐT”

Qua việc thực hiện chế độ phân công đảng viên Bám sát đồng ruộng và phụ trách gia đình xã viên ở huyện Quốc Oai

Mai Thao

Bí thư huyện uỷ Quốc Oai, Hà Tây

Phong trào đảng viên bám sát đồng ruộng, phụ trách gia đình xã viên của huyện Quốc Oai được phát động từ khi bắt đầu làm vụ mùa năm 1966. Bám sát đồng ruộng và phụ trách gia đình xã viên là công việc hàng ngày của đảng viên nông thôn. Phong trào này là sự thể hiện cụ thể những yêu cầu của cuộc vận động xây dựng chi bộ và đảng bộ cơ sở “bốn tốt” đối với đảng viên nông thôn trong huyện chúng tôi. Đây là sự chuyển biến bước đầu về cải tiến tác phong lãnh đạo và nâng cao ý thức trách nhiệm của đảng viên nông thôn trong huyện Quốc Oai.

1- Đảng viên có nhiệm vụ phải thường xuyên bám sát đồng ruộng tức là phải nắm chắc tình hình sản xuất cụ thể trên đồng ruộng, coi việc chỉ đạo sản xuất như chỉ đạo chiến đấu. Để việc chỉ đạo của mình được sát và có kinh nghiệm thực tế hướng dẫn xã viên áp dụng kỹ thuật mới vào sản xuất, đảng viên và cán bộ trong mỗi đội sản xuất một mặt làm ruộng điển hình đạt sản lượng cao, một mặt phân công nhau mỗi người phụ trách một khoảnh ruộng của đội. Trách nhiệm mà mỗi đảng viên, cán bộ đối với khoảnh ruộng được phân công phụ trách là phải bảo đảm theo dõi, đôn đốc và lãnh đạo quần chúng xã viên làm tốt năm việc chính: nước, cày cấy, phân bón, làm cỏ, trừ sâu bệnh. Ở nhiều nơi như Sài Sơn, Đông Quang, Yên Sơn, Thạch Thán, Hoàng Ngô... đảng viên và cán bộ

đã động viên mỗi hộ quần chúng phụ trách theo dõi một số thửa ruộng, biến việc bám sát đồng ruộng thành một phong trào quần chúng rộng rãi. Thấy ruộng của đội mình làm còn dối đã định cấy, đồng chí Cai ở Yên Nội kiên quyết vận động xã viên bừa thêm cho thật kỹ rồi mới cấy. Vào cấy, các đồng chí luôn kiểm tra hướng dẫn xã viên cấy đúng kỹ thuật, những ruộng cấy dối, cấy mạ ống, cấy sâu quá... đã được phát hiện kịp thời và hướng dẫn cấy lại. Ngày 17-8-1966, sau khi cấy xong, đảng viên và cán bộ trong toàn huyện đã cắm 3.440 tấm thẻ nhận chăm sóc lúa. Phần lớn đây là những thửa ruộng xấu nhất trong khoảnh ruộng mà chi bộ, tổ đảng đã giao cho các đồng chí đó phụ trách. Việc cắm thẻ này là biểu hiện cụ thể của việc nâng cao ý thức trách nhiệm và phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của người đảng viên và cán bộ trước quần chúng, nên ai nấy đều cố gắng tranh thủ chăm sóc tốt những thửa ruộng mình đã nhận.

Sau mỗi thời kỳ kiểm tra phân loại lúa, phong trào chăm bón lúa càng sôi nổi. Thấy lúa của đội mình bị nhiều cờ vàng, các đảng viên đội phố huyện xã Hoàng-ngô đã vận động xã viên dốc hết phân, gio, bò hóng nhà mình ra bán cho đội để bón lúa. Trong đợt này, ngoài số phân chuồng có sẵn, toàn huyện đã huy động được 261 tấn lá xanh, 191 tấn phân bắc, 40.617kg nước giải, 31.800 ki-lô-gam gio bép và 7.677kg bò hóng để bón ruộng. Nhờ có phong trào thi đua chăm sóc đồng ruộng nên đã cứu được trên 600 mẫu lúa bị vàng lụi ở 12 xã trong huyện.

2- Liên hệ với quần chúng, quan tâm đến đời sống của nhân dân, đó là truyền thống tốt đẹp của Đảng ta. Trong hoàn cảnh chống Mỹ, cứu nước hiện nay, Huyện uỷ chúng tôi đặt rõ nhiệm vụ của mỗi đảng viên là phải: chăm lo đời sống quần chúng như chăm sóc người thân. Thực hiện nhiệm vụ trên, các chi bộ trong huyện đã phân công mỗi đảng viên, cán bộ phụ trách năm, sáu hộ xã viên. Việc phân công phụ trách này được

công bố trước xã viên và được bà con thừa nhận trong từng đội. Ở Thạch Thán, có đội lập danh sách đảng viên, cán bộ phụ trách khoảnh ruộng nào và những hộ xã viên nào, dán ở nơi hội họp của đội. Đối với những hộ mình phụ trách, cán bộ, đảng viên phải chăm lo cả ba mặt: đời sống tinh thần, vật chất và bảo vệ tính mạng của quần chúng.

Việc làm phổ biến ở trong huyện là vận động quần chúng trồng thêm rau màu và thực hành tiết kiệm. Cả huyện trồng được 300 mẫu rau muống. Mỗi đội sản xuất bình quân có khoảng 5 sào rau muống, mỗi đội ở Dương-cốc đạt trên 7 sào, mỗi hộ ở Thổ Ngõa đạt 5 thước... Nhờ đó, trong huyện có thừa rau muống ăn. Mặt khác, chúng tôi vận động xã viên lập hũ gạo tiết kiệm chống Mỹ, việc đó có tác dụng tốt. Mỗi tháng, một, hai kỳ đổ gạo có thể ăn được ba, bốn bữa. Đội 7 ở Quảng Yên có 26 hộ, ba lần đổ hũ gạo tiết kiệm được 160 kg. Trong những lúc khó khăn như khi giáp hạt hoặc ốm đau, đảng viên đã động viên quần chúng “nhường cơm xẻ áo” cho nhau, có rất nhiều gương cảm động. Nữ đồng chí Cậu ở Thổ Ngõa, gia đình cũng thiếu ăn, những đã chủ động cho ông Tiến thiếu hơn vay gạo. Một số hộ ở Thượng Hiệp được đong gạo Nhà nước, đã nhường phần của mình lại cho những hộ có nhiều khó khăn hơn. Bà Tiềm ở Ngọc Thán bị ốm, được đội 9 giúp 25 công, trồng cấy hộ đất 5%, giúp thêm 12kg gạo, 20 đồng và đưa đến bên ô tô đi chữa bệnh.

Các chi bộ đặc biệt quan tâm đến việc giáo dục tư tưởng cho quần chúng, nhất là trong đợt sinh hoạt chính trị vừa qua. Đảng viên bền bỉ vận động những xã viên do mình phụ trách đi học tập đầy đủ, tạo điều kiện cho con em họ đến trường học tập và động viên họ đi học bỏ túc văn hoá được đều đặn. Do được học tập, nhiều vụ cãi cọ nhau trong gia đình và thôn xóm ở Thổ Ngõa được giải quyết tốt, quần chúng đoàn kết chặt chẽ với nhau. Nhiều người ở Yên Nội, Ngọc Thán trước đây bỏ sản xuất để đi đạp xe thồ thuê, nay đã tham gia lao động đều đặn trong các đội sản xuất.

Việc tổ chức phòng tránh dịch cũng được các đảng bộ cơ sở đặc biệt quan tâm. Đến nay, tất cả các hộ trong huyện đều có hầm hố tránh máy bay dịch. Trong một tháng rưỡi thi đua, toàn huyện làm thêm được 6.940 hầm và đào thêm được 39.085 mét hào. Trong các đội sản xuất, xã viên tích cực giúp đỡ những gia đình neo đơn, gia đình bộ đội, cán bộ thoát ly,... Chỉ trong một ngày đội Thổ Cải (Phượng Cách) đã giúp nhau tre và công lao làm được 14 hầm kèo nhà cho 14 hộ trong đội.

Qua phong trào “bám sát đồng ruộng, phụ trách gia đình xã viên” của đảng bộ huyện Quốc-oai, chúng tôi rút ra một số điểm như sau:

1- Phong trào trên đã giúp đảng viên và cán bộ tăng cường ý thức trách nhiệm đối với sản xuất và đời sống của quần chúng nhân dân, phát huy vai trò lãnh đạo và tác dụng gương mẫu của mình. Sau một thời gian thực hiện việc “bám sát đồng ruộng, phụ trách gia đình xã viên”, nhiều đảng bộ cơ sở trong huyện chúng tôi đã bước đầu khắc phục được tình trạng lãnh đạo chung chung. Mỗi đảng viên, cán bộ được phân công phụ trách một khoảnh ruộng và một số gia đình xã viên nhất định, do đó ai nấy đều lo lắng làm sao cho khoảnh ruộng của mình được xanh tốt, làm sao nắm chắc được tình hình xã viên trong phạm vi mình phụ trách. Trên cơ sở nắm sát tình hình sản xuất và đời sống của quần chúng, đảng viên và cán bộ đã đóng góp được nhiều ý kiến tốt vào công tác của lãnh đạo của các đảng bộ cơ sở trong huyện. Trong những kỳ sinh hoạt chi bộ hoặc tổ đảng, các đơn vị cơ sở thường xoay quanh những vấn đề trên để kiểm điểm và giúp đỡ đảng viên, cán bộ làm tốt công tác. Nữ đồng chí Thảo ở Tân Hoà đang học tập ở huyện, đã tranh thủ những buổi nghỉ học về thăm khoảnh ruộng mình phụ trách. Khi được huyện thông báo có sâu cắn gié phá hoại, nhiều đồng chí đang đêm cũng mang đèn đi kiểm tra xem khoảnh ruộng của mình phụ trách và ruộng của đội có sâu hay không. Hoặc trong kỳ nắng hạn vừa qua, nhiều đồng chí đã suốt ngày đêm ở

ngoài đồng ruộng đồng viên bà con bà con chống hạn. Nhiều thanh niên, xã viên đã làm theo, biến việc nhận chăm sóc đồng ruộng thành phong trào quần chúng.

2- Phong trào trên đã giúp đảng viên, cán bộ cải tiến tác phong lãnh đạo và lề lối làm việc của mình. Nhiệm vụ của từng đồng chí trong chi bộ, tổ đảng được phân công cụ thể, nếu không đi sát phong trào và đi sâu vào quần chúng thì không sao hoàn thành được. Việc trên giúp các đồng chí lãnh đạo trong đảng uỷ, trong các ngành của xã, của hợp tác xã có sự chuyển biến mạnh mẽ về tác phong. Từng chi bộ, tổ đảng tuy trách nhiệm và hoàn của từng đồng chí mà giao nhiệm vụ cụ thể. Các đồng chí này không những phải hoàn thành công việc của đảng uỷ, của ngành ở xã, ở hợp tác xã, mà còn phải hoàn thành những việc cụ thể về phụ trách đồng ruộng và gia đình xã viên do chi bộ, tổ đảng phân công, hàng tháng phải kiểm điểm trước chi bộ, tổ đảng. Từ sự chuyển biến trên, việc làm “ruộng cấp uỷ” đã trở thành phong trào rộng khắp trong toàn huyện. Một số đồng chí đảng uỷ viên, chi uỷ viên đã làm riêng ruộng đồng đạt sản lượng cao của đảng uỷ, chi uỷ. Các đồng chí huyện uỷ viên phụ trách xã, hợp tác xã cũng tham gia việc này. Đồng chí Hợp, Phó chủ tịch xã Yên Sơn, mặc dù hai chân bị yếu, song không ngày nào đồng chí không đến thăm khoảnh ruộng mình phụ trách. Những thửa “ruộng cấp uỷ” này hầu hết đã đạt sản lượng cao, có thửa đạt tới 262 ki-lô-gam thóc tươi một sào. Do có sự phân công rành mạch, mỗi đảng viên, cán bộ đều làm ruộng điển hình đạt sản lượng cao, nên đã tạo được điều kiện để các đồng chí đó đi sâu, đi sát phong trào. Việc lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện của các cấp uỷ đảng ở cơ sở ngày càng thiết thực và cụ thể, trách nhiệm của từng đồng chí được xác định rõ ràng, nên không còn hiện tượng dựa dẫm lẫn nhau, bước đầu khắc phục được hiện tượng giấy tờ, chạy quanh công việc, chạy quanh hợp tác xã,... đồng thời lại kiểm tra, quản lý đảng viên được chặt chẽ hơn.

3- Phong trào trên đã tăng cường mối liên hệ chặt chẽ giữa đảng viên, cán bộ và quần chúng, phát huy được tinh thần làm chủ của quần chúng. Cán bộ, đảng viên nêu gương trước quần chúng là điều kiện thuận lợi để tăng cường mối liên hệ giữa Đảng và quần chúng. Việc làm ruộng đạt sản lượng cao, việc chăm thể nhận chăm sóc đồng ruộng của đảng viên, cán bộ đã được quần chúng hưởng ứng làm theo. Việc phân công đảng viên, cán bộ phụ trách một số hộ xã viên đã làm cho cán bộ, đảng viên và quần chúng gần gũi nhau, thông cảm với nhau. Mối quan hệ giữa trên và dưới, giữa trong Đảng và ngoài Đảng ngày càng trở nên khăng khít. Quần chúng càng thêm tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng bộ, có điều gì cần phản ánh lên trên đã kịp thời trình bày với đảng viên trong xóm mình. Đối với những việc mới mẻ, khó khăn, khi xã viên chưa thông, đảng viên, cán bộ đã bền bỉ dùng lý lẽ để thuyết phục, hướng dẫn quần chúng bàn bạc phân rõ lợi hại; đồng thời, bản thân mình gương mẫu làm trước để xã viên noi theo, nên không còn hiện tượng “ám ức” khi đồng chí đảng viên “bắt” bừa thêm cho kỹ rồi mới cấy, “bắt” nhỏ bỏ những mạ ống để cấy mạ khác,... Trên cơ sở đó, vai trò làm chủ của quần chúng được phát huy mạnh mẽ. Qua những việc làm thực tế, đảng viên đã biết phát huy vai trò hạt nhân của đoàn viên thanh niên, dân quân, của cán bộ ngoài đảng và quần chúng xã viên tiên tiến. Thông qua những anh em này, những chủ trương, quyết định của chi bộ, tổ đảng đã biến thành việc làm của thể của quần chúng.

Phong trào “bám sát đồng ruộng, phụ trách gia đình xã viên” của huyện chúng tôi tuy còn nhiều khuyết điểm cần khắc phục, nhưng đã đóng góp phần quan trọng vào thắng lợi vụ mùa năm 1966. Mặc dù diện tích bị vàng lụi, bị sâu cắn gié mở rộng và hạn hán kéo dài hơn năm 1965, nhưng năng suất thực thu của vụ mùa năm 1966 đã tăng hai tạ thóc một héc-ta so với vụ mùa năm 1965.

Để phát huy những kết quả đã đạt được giành thắng lợi trong vụ đông-xuân 1966-1967, chúng tôi chủ trương lãnh đạo chặt chẽ phong trào này, làm cho đảng viên phát huy tốt được vai trò của mình cả trên hai mặt “bám sát đồng ruộng” và “phụ trách gia đình xã viên”, gắn chặt hai việc đó với việc phấn đấu đạt yêu cầu “bốn tốt” của đảng viên ở cơ sở nông thôn.